



รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงได้กำหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ในการดำเนินงานรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย

ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงได้จัดทำรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานฉบับนี้ขึ้น

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สรุปผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของเทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม: ร่วมวางแผน	๒
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม: ร่วมดำเนินการ	๑๔
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม: ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	๒๙
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม: ร่วมติดตามและประเมินผล	๓๑

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัยได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามภารกิจของเทศบาลตำบลประโคนชัย ในการบริหารจัดการการให้บริการแก่ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลประโคนชัย โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลประโคนชัย และการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยประกาศกำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลประโคนชัย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงได้กำหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ในการดำเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขั้นตอน การดำเนินงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย มีดังนี้

- ๑ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ในประเด็นความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชนหรือบุคคลภายนอก
- ๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลประโคนชัย เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อสังคมออนไลน์ facebook fanpage เป็นต้น
- ๓ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจผ่านระบบออนไลน์ และรับฟังข้อมูลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์
- ๔ เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทำแผนงาน การวางแผนหรือการดำเนินงาน การหารือเพื่อแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน

ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทุกส่วน/กองของเทศบาลตำบลประโคนชัยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจงาน ให้เป็นไปตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมวางแผนร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล สามารถสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ในแต่ละประเด็น ดังนี้

๑. ร่วมวางแผน มีภารกิจงาน ดังนี้

ประเด็น/เรื่องการมีส่วนร่วม

กิจกรรมประชุมบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัยประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย อำเภอประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย สถานีตำรวจภูธรประโคนชัย หมวดการทางประโคนชัย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาโดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สองฝั่งถนนอำนวยการ หน้าโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ถึงแยกโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ (ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย)ให้มีความสวยงามและปลอดภัย และบูรณาการการมีส่วนร่วมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐกับภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาาร่วมกันต่อไป

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม

ผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมนี้ได้แก่ นายอำเภอประโคนชัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย อำเภอประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย สถานีตำรวจภูธรประโคนชัย หมวดการทางประโคนชัย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ผลการจากการมีส่วนร่วม

ผลจากการมีส่วนร่วมทำให้ทุกหน่วยงานเกิดการบูรณาการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณสองฝั่งของถนนอำนวยการ หน้าโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ถึงแยกโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ การประชุมทำให้ได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาโดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สองฝั่งถนนอำนวยการ หน้าโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ถึงแยกโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ (ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย)ให้มีความสวยงามและปลอดภัย และบูรณาการการมีส่วนร่วมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐกับภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

การนำผลการการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย

ผลที่ได้จากการดำเนินการ นำไปดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สองฝั่งถนนอำนวยการ หน้าโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ถึงแยกโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ (ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย) ให้มีความสวยงามและปลอดภัย ต่อไป







ประเด็น/เรื่องการมีส่วนร่วม

กิจกรรม ประชุมผู้จัดการทีมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ๗ คน

หนองระแหงชั้นคัพ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ชั้น ๓ ห้องลีลาวดี กองการศึกษา เทศบาลตำบลประโคนชัย จัดประชุมผู้จัดการทีมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ๗ คน หนองระแหงชั้นคัพ ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรศุภราชบุรีบำรุง)

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม

ผู้จัดการทีมฟุตบอลประเพณีฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาชนผู้สนใจ

ผลการจากการมีส่วนร่วม

ประชาชน เยาวชน ผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมการกำหนดแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ๗ คน หนองระแหงชั้นคัพ

การนำผลการการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย

เพื่อนำผลการมีส่วนร่วมของผู้จัดการทีม ที่จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันได้ ไปจัดระเบียบการแบ่งสาย การแข่งขันฟุตบอลต่อไป







ประเด็น/เรื่องการมีส่วนร่วม

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสำรวจเจตนาารมณ์ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย สำหรับการรวมเทศบาลตำบลประโคนชัยกับองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองประโคนชัย และเปลี่ยนแปลงเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ชั้น ๓ ห้องลีลาวดี นายบุญจันทร์ ทองแถม ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสำรวจเจตนาารมณ์ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย สำหรับการรวมเทศบาลตำบลประโคนชัยกับองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองประโคนชัย และเปลี่ยนแปลงเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม

ผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมนี้ได้แก่ พนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ตัวแทนเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม.ประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย

ผลการจากการมีส่วนร่วม

ผลจากการมีส่วนร่วมทำให้ได้รับข้อสรุป การแสดงความคิดเห็น การแนะนำ เพื่อวางแนวทางในการดำเนินการสำรวจเจตนาารมณ์ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย สำหรับการรวมเทศบาลตำบลประโคนชัย กับองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองประโคนชัย สรุปการมีส่วนร่วม ได้แนวทางการสำรวจเจตนาารมณ์ โดยวิธีการสำรวจแบบสอบถามให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นแนวทางที่สะดวกกับประชาชน และคุ้มค่า

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย

ผลที่ได้จากการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินการสำรวจเจตนาารมณ์ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยฯ นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการสำรวจเจตนาารมณ์ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อให้มาซึ่งผลคะแนนการสำรวจเจตนาารมณ์ฯ เพื่อรายงานผลให้กับนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย และเสนอสภาเทศบาลตำบลประโคนชัยเพื่อพิจารณา และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อให้การรวมเทศบาลตำบลประโคนชัย กับองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยประสบความสำเร็จต่อไป





ประเด็น/เรื่องการมีส่วนร่วม

กิจกรรมประชุมประธานกรรมการชุมชนเพื่อแจ้งสรุปจำนวนสมาชิกผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ และสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และหารือแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ

ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สีลาวาดี ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย กองสวัสดิการสังคมจัดประชุมประธานกรรมการชุมชนเพื่อแจ้งสรุปจำนวนสมาชิกผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของแต่ละชุมชน และสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วพร้อมทั้งหารือเรื่องแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หารือเกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม

ผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมนี้ได้แก่ พนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ประธานกรรมการชุมชน ตัวแทนผู้สูงอายุ คณะกรรมการกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ตัวแทนภาคประชาชน

ผลการจากการมีส่วนร่วม

ผลจากการมีส่วนร่วมทำให้กรรมการชุมชน ตัวแทนภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาแนวทางในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

การนำผลการการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย

ผลที่ได้จากการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของกรรมการชุมชน มีการนำผลการหารือไปปรับปรุงการดำเนินการของกองสวัสดิการสังคม , พัฒนาแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในปี ๒๕๖๗ , ปรับปรุงกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุต่อไป







๒. ร่วมดำเนินการ มีภารกิจงาน ดังนี้

ประเด็น/เรื่องการมีส่วนร่วม

กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ สตรี และบุคคลในครอบครัว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ชั้น ๓ ห้องลีลาวดี กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้แก่นักเรียน "ปันสุข" โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อให้บุคคลในครอบครัวมีสุขภาพจิตที่ดีป้องกันการเกิดภาวะความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ประชาชนผู้มีส่วนร่วมในภารกิจนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้สนใจ นักเรียนปันสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลประโคนชัย), เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย

ผลจากการมีส่วนร่วม

ผลการจากการมีส่วนร่วมของการดำเนินการเพื่อให้มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้บุคคลในครอบครัวของประชาชนในเขตเทศบาล ครอบครัวนักเรียนปันสุข มีสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันและแก้ไขการกระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว











ประเด็น/เรื่องการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียน "ปันสุข" (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลประโคนชัย)

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๓ เทศบาลตำบลประโคนชัย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียน "ปันสุข" โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลประโคนชัย โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประโคนชัย เป็นวิทยากร เพื่อให้มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลประโคนชัย

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ประชาชนผู้มีส่วนร่วมในภารกิจนี้ ได้แก่ ตัวแทนนักเรียนปันสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลประโคนชัย), เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประโคนชัย ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย

ผลจากการมีส่วนร่วม

ผลการจากการมีส่วนร่วมของการดำเนินการเพื่อให้มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลประโคนชัย เสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดี มีกิจกรรมร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ผลที่ได้จากการดำเนินการการเรียนการสอนโรงเรียน "ปันสุข" โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลประโคนชัย ได้นำความคิดเห็นข้อเสนอแนะของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยต่อไป









ประเด็น/เรื่องการมีส่วนร่วม

กิจกรรมออกเยี่ยมและดูแลเพื่อนนักเรียนป็นสุข

๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ตัวแทนนักเรียนป็นสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลประโคนชัย) ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย ร่วมกันออกเยี่ยมและดูแลเพื่อนนักเรียน พร้อมทั้งมอบเงินปันน้ำใจจากกล่องป็นสุข มอบให้กับเพื่อนนักเรียนที่เจ็บป่วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ประชาชนผู้มีส่วนร่วมในภารกิจนี้ ได้แก่ ตัวแทนนักเรียนป็นสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลประโคนชัย) ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย

ผลจากการมีส่วนร่วม

ผลการจากการมีส่วนร่วมของการดำเนินการตามภารกิจออกเยี่ยมและดูแลเพื่อนนักเรียนป็นสุขฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนป็นสุขเทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ช่วยเหลือให้กำลังใจ แบ่งปันกล่องป็นสุขให้กับเพื่อนนักเรียนที่เจ็บป่วย และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน รับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ป่วย

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ผลที่ได้จากการดำเนินการเยี่ยมและดูแลเพื่อนนักเรียนป็นสุข ได้ช่วยเหลือ ให้กำลังใจเพื่อนป็นสุขจากการแบ่งปันน้ำใจเป็นกล่องป็นสุข ได้รับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของเพื่อนป็นสุข และนำปัญหาความเดือดร้อนมาพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลประโคนชัยต่อไป





ประเด็น/เรื่องการมีส่วนร่วม

กิจกรรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) เทศบาลตำบลประโคนชัย ออกเยี่ยมบ้านและดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ประชาชนผู้มีส่วนร่วม อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) เทศบาลตำบลประโคนชัย ออกเยี่ยมบ้านและดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน เขตเทศบาลตำบลประโคนชัย ตามแผนการดูแล พร้อมมอบผ้าอ้อมและผ้ารองซับ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ตามโครงการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ประชาชนผู้มีส่วนร่วมในภารกิจนี้ ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) เทศบาลตำบลประโคนชัย ,คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัยร่วมกัน ออกเยี่ยมบ้านและดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ทุกชุมชนเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย

ผลจากการมีส่วนร่วม

ผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ ได้มอบผ้าอ้อมและผ้ารองซับให้กับผู้สูงอายุ ได้เป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวของผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อปัญหาที่ประชาชนมีอยู่ ความเดือนร้อนที่มีอยู่

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ผลที่ได้จากการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อปัญหาที่ประชาชนมีอยู่ ความเดือนร้อนที่มีอยู่ เพื่อนำไปเสนอแนวทางช่วยเหลือ พัฒนา สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต่อไป





ประเด็น/เรื่องการมีส่วนร่วม**กิจกรรมโครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิค (หนองระแซชัน)**

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย สนับสนุนการจัดทำโครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิค (หนองระแซชัน) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกาย และตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ ได้ย้ายสถานที่จากหนองระแซชันไปยังโรงเรียนใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย เนื่องจากหนองระแซชันอยู่ห่างจากการปรับปรุง จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปออกกำลังกายร่วมกันกับชมรมแอโรบิคได้ทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ประชาชนผู้มีส่วนร่วมในภารกิจนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้สนใจดูแลสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย ได้เริ่มมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลจากการมีส่วนร่วม

ผลการจากการการมีส่วนร่วมโครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิค ทำให้ประชาชนได้ออกกำลังกายสุขภาพดี ตระหนัก คำนึงถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย ใส่ใจดูแลสุขภาพ

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ผลการมีส่วนร่วมของประชาชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัยจะนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิคให้ดียิ่งขึ้นต่อไป





๓. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีภารกิจงาน ดังนี้

ประเด็น/เรื่องการมีส่วนร่วม

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน เทศบาลตำบลประโคนชัย

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลประโคนชัย ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนฯ ประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมโครงการประชุมสมาชิกกองทุนเทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปี ๒๕๖๗ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ นี้

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม ได้แก่ พนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ประธานกรรมการชุมชน ตัวแทนผู้สูงอายุ คณะกรรมการกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน

ผลจากการมีส่วนร่วม

ผลการมีส่วนร่วม คณะกรรมการทุกภาคส่วนได้ปรึกษาหารือ การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมโครงการประชุมสมาชิกกองทุนเทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปี ๒๕๖๗ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ นี้ เพื่อวางแผนการดำเนินการประชุมและวางแผนการดำเนินงานของกองทุนอย่างเป็นระบบ

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ผลที่ได้จากการดำเนินการปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรม ได้นำไปเป็นแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อม ตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมโครงการประชุมสมาชิกกองทุนเทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปี ๒๕๖๗ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ นี้ให้มีประสิทธิภาพดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อไป





๔. ร่วมติดตามและประเมินผล มีภารกิจงาน ดังนี้

ประเด็น/เรื่องการมีส่วนร่วม

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย ครั้งที่

๒/๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย โดย นายวรรณัฐ ศรีสุริยชัย นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเพื่อจัดสรรกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมทั้งพิจารณา ๔ วาระ ดังนี้

๑. พิจารณารับรองรายงานผลการจัดบริการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข LTC ประจำปี ๒๕๖๖

๒. พิจารณาอนุมัติโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และแผนการดูแลรายบุคคล ประจำปี ๒๕๖๗

๓. พิจารณารับรองแผนสุขภาพชุมชนกองทุนฯ

๔. พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นพิจารณาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข LTC มีส่วนร่วมในการอนุมัติโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล ประจำปี ๒๕๖๗ , พิจารณาแผนสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. และพนักงานเทศบาล

ผลจากการมีส่วนร่วม

ผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแนะนำและร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล ประจำปี ๒๕๖๗ , พิจารณาแผนสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อนำแผน ไปพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัยต่อไป

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

เพื่อนำโครงการที่ได้รับพิจารณาอนุมัติไปดำเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล ประจำปี ๒๕๖๗ , เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ได้รับอนุมัติแผนไปใช้ดำเนินการตามแผนต่อไป













